



ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ขอเน้นย้ำการแสดงความ
ยินดี ความปรารถนาดี และไม่ตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ
องค์การทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่มาตรฐานราชการไทย ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ต่อไป

NO GIFT POLICY

รณรงค์งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วยเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด

อายุพรรษาเพียง

เพื่อสร้างค่านิยม ในทางสุจริต และ เสริมสร้าง

วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

แสดงความปรารถนาดี ไม่ตรีจิต ในโอกาสต่าง ๆ ต่อกัน

ของผู้มอบหรือบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อองค์กร โดยใช้

บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ



WWW.NONGNAKHAMLOCAL.GO.TH



๐๔๒ - ๒๑๔๖๓๙



NO GIFT POLICY

ความหมายของขวัญ

-ของขวัญ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ/หรือได้รับ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ

-ของขวัญ สามารถตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีราคาได้

-ของขวัญที่ติดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึง สินค้าบริโภคต่าง ๆ ความบันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า ปัตร์ของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บุตรกำลั ปัตร์ลดราคา สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น

-ของขวัญที่ติดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)

หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ

ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว

การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว

การเข้าสังประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะ

ได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ

นโยบายการกรับ และให้ของขวัญในแพกรับปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

NO GIFT POLICY

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวนบุคลากรในองค์กรทุกระดับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ในการให้ ไม่รับของขวัญ / กระเช้า ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการบริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร บริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็คนดี มีจิตบริการ เพื่อกักขำไม่ตรีมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขจัดต้นตอของกา รทุจริต คอร์รัปชัน และเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน สามารถคำ ครหาที่ว่าใช้เสียย เอาใจนาย เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับลาภยศ ตำแหน่ง รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อ คุณยพินิจ หรือ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕